



เลขที่	3151
วันที่	11/6/67
เรื่อง	เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ ศธ ๐๔๐๐๐๗/๓๒๒๘

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการ "SKL ความสุขปลูกได้ ปี ๓" ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารรายละเอียดโครงการ "SKL ความสุขปลูกได้ ปี ๓" ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ชุด
๒. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "SKL ความสุขปลูกได้ ปี ๓" ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยบริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด มีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม โดยได้นำโครงการ "เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการสนับสนุนด้านสุขภาพและโภชนาการของนักเรียน บริษัทฯ ได้จัดโครงการ "SKL ความสุขปลูกได้ ปี ๓" ประจำปี ๒๕๖๗ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ สระบุรี และชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ - ๓๐๐ คน สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการเพาะปลูกพืชผักที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพด้านโภชนาการของนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความเข้าใจการเกษตรพื้นฐาน ฝึกฝนความรับผิดชอบ ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทดลองเพาะปลูกพืชผักอย่างเป็นระบบในพื้นที่แปลงการเกษตรของโรงเรียน และเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากแผนงานของโรงเรียนที่มีความเหมาะสมตามเงื่อนไข จำนวน ๕ โรงเรียน เพื่อมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนด้านการเกษตร โรงเรียนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท มูลค่ารวม ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการ "SKL ความสุขปลูกได้ ปี ๓" ประจำปี ๒๕๖๗ ไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ สระบุรี และชุมพร ที่สนใจเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดแผนงานพัฒนาด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.skfco.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัท ไชยชนะ) (ผู้อำนวยการ)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนาจการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๖

ประคองพงษ์ ใจโพธิ์วรรณวิภา

(นายอภิวัฒน์ จันทร์จิตต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เลขาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สำนักงานราชการ
ท ๒๕๖๗

(นายอภิวัฒน์ จันทร์จิตต์)

(นายอภิวัฒน์ จันทร์จิตต์)

(นายอภิวัฒน์ จันทร์จิตต์)

(นายอภิวัฒน์ จันทร์จิตต์)

โครงการ "SXL ความสุขปลูกได้ ปี๓" ประจำปี ๒๕๖๗

